

ถก'ทีปซี'ประเมินสถานการณ์ หาท่างช่วย'ชาวเมียนมา'ลี้ภัย

กรุงเทพธุรกิจ ● “ไทย-เมียนมา” ประชุมทีปซี รับมือชาวเมียนมาหนีข้ามแดน อ้างลี้ภัยสงคราม “ก้าวไกล” ชงรัฐบาล 3 ข้อ ช่วยเมียนมาลี้ภัย เน้นเปิดพื้นที่นานาชาติตรวจสอบ วอน “บรูไน” เร่งจัดประชุมอาเซียน “เคเอ็นยู” เตือนเสียงเกิดความขัดแย้งใหญ่กับรัฐบาลเมียนมาวอนประชาคมโลกแทรกแซง ขอไทยช่วยเหลือกะเหรี่ยงอพยพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับแต่สถานการณ์โควิด-19 จนถึงการรัฐประหารในเมียนมา คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา หรือ TBC ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยและเมียนมาได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยในแต่ละพื้นที่มีนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด กรมเจ้าท่า ฯลฯ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายไทยระบุว่า “หลังจากนี้จะมีการประชุมทีปซีเพื่อประเมินสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีชาวเมียนมาขอลี้ภัยสงคราม ขณะนี้ทางกองทัพไทยเห็นว่าชาวเมียนมาที่พยายามเดินทางข้ามยังประเทศไทยเป็นเพียงกลุ่มที่หนีความไม่สงบภายในประเทศ ไม่ใช่กลุ่มที่ต้องการลี้ภัยสงครามแต่อย่างใด”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตทหารได้รายงานสถานการณ์ในเมืองย่างกุ้งมายังกองทัพไทย ถึงสถานการณ์

อ่านต่อหน้า | 9

ต่อจากหน้า 12

ถก

ที่อาจกระทบกับไทยว่า ยังไม่มีอะไรน่ากังวล การชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารในย่างกุ้ง เป็นรูปแบบการดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ ขณะที่คนไทยซึ่งทำงานอยู่ในย่างกุ้งประมาณ 700-800 คน ยังไม่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมเครื่องบินจำนวน 8 ลำ เพื่อรอคำสั่งการแล้วก็ตาม

“เคเอ็นยู” เผยทหารรุกคืบดินแดน

ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ที่ปฏิบัติการอยู่ทางภาคตะวันออกของเมียนมาตามแนวชายแดนไทย แถลงเมื่อวันอังคารที่ 30 มี.ค.ว่า “เตรียมตัวรับการโจมตีครั้งใหญ่ของรัฐบาล ขณะที่ทหารบุกเมียนมาหลายพันนายกำลังรุกคืบเข้ามาในดินแดนของเราจากทุกแนว เพื่อปกป้องดินแดนของเรา เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามร้ายแรงนี้ที่เกิดจากกองทัพของรัฐบาลทหารอันไม่ชอบธรรม” แถลงการณ์ระบุ

เรียกร้อง“ประชาคมโลก-ไทย”ช่วยเหลือ

พร้อมกันนั้น เคเอ็นยูเรียกร้องให้ประชาคมโลกโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างไทยช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงที่หนีการโจมตีและขอให้นานาชาติประเทศตัดสัมพันธ์กับรัฐบาลทหาร เพื่อหยุดยั้งความรุนแรงต่อพลเรือน

ทั้งนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มนักรบเคเอ็นยู ทำให้ชาวบ้านราว 3,000 คนต้องหนีเข้าประเทศไทย ขณะเดียวกันไทยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา

หาจากนักเคลื่อนไหวว่าได้ผลักดันคนเหล่านั้นกลับไปยังฝั่งเมียนมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ชายแดนไทยคนหนึ่ง เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า กองทัพส่งประชาชนส่วนใหญ่กลับไปเพราะฝั่งเมียนมาดูปลอดภัยแล้ว

ขณะที่โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) แถลงว่า กังวลกับรายงานข่าวเรื่องชาวบ้านถูกส่งกลับและกำลังขอข้อมูลจากไทย

นอกจากนี้ ยังมีการสู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับกองทัพเมียนมาทางภาคเหนือของประเทศด้วย ส่วนรัฐหนึ่งในอินเดียที่ติดกับชายแดนเมียนมา ถูกสาธารณชนวิจารณ์อย่างหนักจนต้องยกเลิกคำสั่งไม่ให้อาหารและที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัย

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่ง เผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า ทางกรไทยผลักดันชาวกะเหรี่ยงกลับเมียนมา และขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าพื้นที่ แต่โฆษกรัฐบาลไทยย้ำว่าวันนี้ จะไม่ผลักดันกลับหากพวกเขาไม่เต็มใจ

ญี่ปุ่นงดความช่วยเหลือใหม่เมียนมา

ขณะเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ว่า นายโทชิมิตสึ โมเตจิมารวม.การต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนทางเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของเมียนมา และเมื่อต้องแสดงท่าทีต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมา ในบริบททางเศรษฐกิจนั้นคือ “ไม่มีความช่วยเหลือใหม่” หรือการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบชัดเจนที่สุดแล้วของญี่ปุ่น เกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมืองในเมียนมา

เช่นเดียวกัน รัฐบาลโตเกียวมองว่ามาตรการกีดกันลักษณะนี้ "ตรงเป้า" ที่สุดแล้ว ในเวลานี้ และญี่ปุ่นไม่ได้มองว่า การคว่ำบาตร หรือไม่คว่ำบาตรจะเป็นการดำเนินการที่ดี หรือไม่ดีมากนักน้อยไปกว่ากัน ขณะที่สื่อท้องถิ่นขยายความเพิ่มเติมว่าการดำเนินการของรัฐบาลหมายถึงไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม และไม่มีการจัดทำโครงการความช่วยเหลือ ตลอดจนการพัฒนาโครงการใหม่ "จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ"

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับแรงเสียดทานอย่างหนักจากสหรัฐฯ ซึ่งต้องการให้มันทำที่ "ชัดเจนและหนักแน่นกว่านี้" ต่อสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงทางการเมืองแล้วมากกว่า 500 ราย นับตั้งแต่วันรัฐประหาร 1 ก.พ.ที่ผ่านมา

สหรัฐฯ ล้มเหลว-จนท.ออกจากเมียนมา

สำนักข่าวแซนเนล นิวส์ เอเชีย รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตและสมาชิกครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมียนมาเดินทางออกจากประเทศทันที หลังสถานการณ์ภายในประเทศได้มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำแถลงการณ์ว่า ทหารเมียนมาได้จับกุม และขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และยังคงมีชาวเมียนมาที่เดินทางออกมาระหว่างการยึดครองอำนาจของทหารต่อไป

"ก้าวไกล" ชงรัฐบาล 3 ข้อช่วยลี้ภัย

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศเมียนมาว่า ตนขอเสนอแนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวม.กลาโหม 3 ข้อที่ต้องเร่งทำอย่างรวดเร็วที่สุดคือ 1.ร้องขอให้บรูไน ในฐานะประธานอาเซียน จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษโดยเร็วที่สุด ตามที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ร้องขอ 2.ติดตามดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยังต้องอยู่ในเมียนมาอย่างใกล้ชิด และ

พร้อมนำออกจากรประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ

และ 3.ประสานกับมิตรประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบและการประหัตประหารในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่ผลักดันกลับประเทศ ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้อพยพต้องเปิดให้ภาคประชาสังคมของไทยและนานาชาติเข้าตรวจสอบได้ เช่น การลงชื่อเข้าเยี่ยม

ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อพยพ โดยเฉพาะเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงสูง โดยการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้อย่างยิ่งที่จะต้องมีการคัดกรองความเสี่ยงของโควิด และเมื่อสถานการณ์สงบลงและมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้อพยพพร้อมกลับไปยังถิ่นฐานเดิม

"ขอให้ UNHCR และกระทรวงมหาดไทยเป็นพยานความสมัครใจ หากมีผู้ไม่สมัครใจจะกลับไปยังถิ่นฐานเดิมควรมีการดำเนินการระหว่าง UNHCR ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยคัดกรองผู้อพยพโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการประหัตประหารหากถูกส่งตัวกลับ"